

Tập trung chăm sóc cây trồng sau ngập úng



Thời gian sinh trưởng của lúa mùa ngắn, vì vậy cần bón tập trung, cần đối NPK.

Do ảnh hưởng liên tiếp của áp thấp nhiệt đới và hoàn lưu bão số 3, những ngày qua đã gây mưa lớn, ngập úng cho nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn tỉnh, vì vậy, ngay sau khi nước rút, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung khắc phục, chăm sóc lúa và cây màu, hạn chế phát triển; một mảnh 4,5 sào đang cấy dở cũng có nguy

cơ phải gieo cấy lại. Thực hiện theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp, tôi đã kịp thời gieo mạ dự phòng để gieo cấy bổ sung bằng các giống ngắn ngày. Mong thời tiết thuận lợi để sau khi nước rút sẽ tập trung nhân lực gieo cấy. Tại cánh đồng thuộc các thôn Võ Hối Đông, thôn Võ Hối Tây, xã Thụy Thanh (Thái Thụy), những ngày này, dù lúa đã xanh đồng nhưng không khi chăm sóc khẩn trương như đang trong mùa vụ gieo cấy. Gieo cấy gần 2 mẫu bằng giống lúa BC15, đến nay, gia đình bà Phạm Thị Tươi đang tập trung bón thúc cho lúa. Bà Tươi cho biết: Những ngày qua, mưa lớn

tuy không ảnh hưởng nhiều đến sinh trưởng, phát triển của lúa bởi công tác tiêu nước kịp thời nhưng cũng làm chậm tiến độ chăm sóc, cụ thể là bón thúc cho lúa. Vì vậy, ngay sau khi tan mưa, tôi khẩn trương ra đồng tưới dặm, bón thúc để lúa đẻ nhánh khỏe, tập trung. Ông Nguyễn Thế T. Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Thụy Thanh cho biết: Ngay sau khi nước rút, HTX chỉ đạo bà con khẩn trương tiến hành tưới dặm, đồng thời sử dụng một số chế phẩm phân bón qua lá như K-H, ET... để giúp cây lúa mau phục hồi; khẩn trương bón thúc với quan điểm bón tập trung, không lai rai, cần đối NPK,

giảm bớt lượng phân so với vụ xuân từ 1,5 - 2kg/sào và bón tăng lượng kali ngay từ khi cây lúa đẻ nhánh để hạn chế bệnh bạc lá phát sinh và gây hại. Ngoài ra, trên đồng ruộng xuất hiện rải rác rầy lưng trắng với mật độ thấp, vì vậy để ngăn chặn sự xuất hiện trở lại của bệnh lùn sọc đen, HTX đã khuyến cáo bà con tiến hành phun trừ rầy từ ngày 28 - 30/7 cho 100% diện tích gieo cấy (320ha). Ngay sau khi tiêu nước, để bảo vệ cho 1.000ha cây màu hè thu đã trồng, trong đó có các đối tượng: dưa, bí, rau màu bị dập nát, huyện Quỳnh Phụ đã hướng dẫn các địa phương sử dụng các loại phân bón qua lá, các chất hỗ trợ sinh trưởng, thuốc kích rễ để phun. Chú ý phòng, trừ kịp thời nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh, gây hại sau mưa như: bệnh lở cổ rễ, héo xanh trên ớt và dưa, bí...

Ngoài tập trung các biện pháp chăm sóc, nông dân các địa phương cần thường xuyên theo dõi đồng ruộng để kịp thời phát hiện các đối tượng sâu bệnh. Theo điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, rầy lúa 5 đã bắt đầu nở trên đồng ruộng và sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới. Đây là nguồn rầy có nguy cơ truyền vi rút bệnh lùn sọc đen cho lúa mùa. Khi phát hiện cần phun trừ bằng các loại thuốc nội hấp, lưu dẫn; tiến hành nhổ bỏ, tiêu hủy ngay các khóm lúa có biểu hiện thấp lùn, lá xoắn, rể ngắn. Ngoài ra, trên trà lúa trước trổ ngày 15/8, bà con cần lưu ý phòng, trừ đối tượng sâu đục thân hai chấu vào cuối tháng 7, đầu tháng 8.

LƯU NGÀN

HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC BỔ SUNG LÚA MÙA

* Nước tưới:

- Đối với những diện tích còn bị ảnh hưởng của mưa ngập, khẩn trương tháo rút nước, khi rút nước có thể dùng cành cây kéo lướt nhẹ trên mặt ruộng hoặc té nước để làm sạch bám bẩn, rong rêu trên lá, tăng khả năng quang hợp cho cây. Khi đã lộ phần lá thảo cạn nước (nếu có thể) để giảm hiện tượng yếm khí, đồng thời phun ngay 1 số chế phẩm như: K-H, ET, Pennac P, siêu lân... để kích thích ra rễ. Khi cây ra rễ trắng, hồi phục trở lại, mới được tiến hành chăm sóc.

- Đối với những diện tích ít hoặc không bị ảnh hưởng của mưa ngập: giai đoạn đầu vụ nên giữ mực nước nông 2 - 3cm để lộ mặt ruộng giúp lúa đẻ nhánh khỏe, đẻ tập trung. Khi cây lúa đẻ nhánh kín đất, sau cấy khoảng 25 - 30 ngày, tháo nước để khô rễ chân chim, sau 7 - 10 ngày và đưa nước trở lại ruộng. Công tác rút nước giai đoạn này, vừa giúp hạn chế đẻ nhánh vô hiệu, vừa giúp rễ ăn sâu, cây cứng, tạo nhiều lông đốt... làm tăng khả năng chống đổ, hạn chế sâu bệnh và tập trung dinh dưỡng cho nhánh hình thành bông.

* **Dặm tỉa:** Cần chăm sóc và bảo vệ tốt diện tích mạ dự phòng và mạ gieo bổ sung. Khi cây phục hồi trở lại, khẩn trương dặm tỉa những diện tích mất khoảng lớn bảo đảm mật độ. Tùy thuộc vào khả năng đẻ nhánh của từng giống, có thể giữ mật độ 25 - 35 khóm/m² (đối với lúa cấy), 90 - 100 cây/m² (đối với lúa gieo thẳng).

* **Chăm sóc, bón phân:** Thời gian sinh trưởng của lúa mùa rất ngắn, từ cấy đến đòng chỉ vài tháng xung quanh khoảng 25 - 30 ngày, do đó công tác chăm sóc lúa mùa cần khẩn trương và tập trung. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vừa qua, lúa hồi phục chậm, những diện tích ít bị ảnh hưởng của mưa ngập, còn chưa được chăm sóc cần khẩn trương kết thúc việc chăm sóc ngay; trên những diện tích bị ảnh hưởng nặng cần phun hỗ trợ bằng các chế phẩm qua lá để cây phục hồi, sau đó mới tiếp tục chăm sóc.

* **Đối tượng gây hại:**
- Vụ mùa trên những diện tích cấy và đòng (cây muồng) hoặc sau khi bị ngập úng...cây lúa xanh non rất dễ bị bộ trĩ gây hại. Trĩ nhỏ, nằm ngay trên mặt lá, hút nhựa cây làm cho cây lúa còi cọc, không phát triển được, có thể dùng thuốc Actera để phun.
- Ngoài ra, ốc bươu vàng đang gia tăng mật độ, mức độ gây hại, bà con cần kiểm tra, có biện pháp phun trừ kịp thời.

- Đối với bệnh lùn sọc đen, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng nếu phát hiện những cây lúa có biểu hiện bất thường như: cây thấp lùn, lá xanh đậm, lá rách hình chữ V, rể ngắn cứng, đám ngang... nhổ bỏ và thông báo cho HTX để có hướng xử lý. Xử lý rầy trên trà sớm, sạ sớm để phòng, chống bệnh lùn sọc đen.

Kỹ sư PHẠM THỊ HIỀN
(Trung tâm Khuyến nông Thái Bình)

► KIẾN XƯƠNG Gieo cấy trên 83% diện tích lúa mùa

Đến ngày 24/7, huyện Kiến Xương đã gieo cấy được 9.497/11.379,7ha, đạt trên 83% so với tổng diện tích gieo cấy lúa mùa của huyện. Một số xã đã hoàn thành 100% diện tích gieo cấy như Đình Phùng 208ha, Hồng Thái 369,9ha, Lê Lợi 408,68ha, Trà Giang 414,25ha. Tuy nhiên, một số xã có diện tích gieo cấy thấp do mưa úng kéo dài, đang tiếp tục gieo mạ để cấy bổ sung như xã Quang Hưng còn 100ha, xã Nam Bình còn 150ha, xã Quang Trung còn 290ha. Hiện nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tiếp tục chỉ đạo các HTX hướng dẫn bà con chăm sóc mạ gieo bổ sung bằng các giống của đồng ngày để kịp thời cấy thay thế các diện tích lúa chết do ngập nước. Đối với các diện tích lúa không bị ảnh hưởng cần giữ mực nước nông để lúa đẻ nhánh thuận lợi. Ngoài ra phát động nông dân tích cực kiểm tra đồng ruộng, áp dụng triệt để các biện pháp diệt trừ ốc bươu vàng hại lúa và phát hiện phòng, trừ bệnh cho lúa.

THU THUY

► Đào tạo khởi nghiệp sáng tạo

Hội Doanh nhân trẻ Thái Bình phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh vừa tổ chức khóa đào tạo khởi nghiệp sáng tạo và trao giải cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ nhất năm 2018.

Có 400 học viên tham gia khóa đào tạo này. Trong khóa đào tạo, các học viên được chia sẻ 6 bước khởi sự kinh doanh thành công. Từ khóa học, các doanh nhân nắm được quy trình và từng bước cụ thể, thực tế khởi nghiệp để thành công; bị quyết mọi vấn đề tư, giúp mở rộng quy mô kinh doanh một cách nhanh chóng; nhận diện những kỹ năng và con người cần thiết trong giai đoạn đầu quyết định sự sống còn của doanh nghiệp; những bài học quý giá từ những dự án khởi nghiệp thất bại và thành công; hiểu rõ con đường khởi nghiệp; lường trước rủi ro trên con đường khởi nghiệp, gia tăng thành công...

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao giải cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn cấp tỉnh lần thứ nhất năm 2018, bao gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba. Trong đó, giải nhất thuộc về HTX Thanh niên thành phố với đề án liên kết sản xuất, tiêu thụ thực phẩm sạch gắn với xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm; giải nhì thuộc về tác giả Đào Nhân Nghĩa, đoàn viên thanh niên xã Thụy Hà (Thái Thụy) với đề án trồng cỏ chăn nuôi, chế biến tiêu thụ sản phẩm từ sữa để organic và lai tạo giống dê nuôi. Đây cũng là 2 trong 60 đề án lọt vào vòng chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ nhất do Trung ương Đoàn tổ chức.

QUẢN PHƯƠNG

► Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo của kẻ tự xưng là cán bộ Chi cục Thủy sản

Thời gian gần đây, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh nhận được các cuộc điện thoại gọi đến từ số lạ, tự xưng là cán bộ của Chi cục Thủy sản Thái Bình hoặc Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản Thái Bình đe dọa, ép buộc các cơ sở phải đóng tiền để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản chuẩn bị cho đợt thanh tra toàn diện.

Trở lời câu hỏi của phóng viên, lãnh đạo hai chi cục: Thủy sản và Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản khẳng định không có chủ trương và cũng không có công chức, viên chức của chi cục gọi điện xuống cơ sở và yêu cầu phải đóng tiền để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh.

Để bảo đảm công tác quản lý nhà nước thực hiện theo đúng quy định và bảo vệ lợi ích của người sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản trong tỉnh, ngành Nông nghiệp tỉnh đề nghị phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thành phố chỉ đạo UBND các xã tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn quản lý biết, phòng ngừa các hành vi mạo danh để lừa tiền nói trên. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu mạo danh, đề nghị phản ánh kịp thời về Chi cục Thủy sản Thái Bình theo số điện thoại 02273 744 132 hoặc 0983 409 277 để phối hợp ngăn chặn.

PHAN LỢI

Là xã nông nghiệp cận đô thị, những năm trước, điều kiện kinh tế - xã hội của xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình) còn nhiều khó khăn, thu nhập của đại bộ phận nhân dân còn thấp, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ. Tuy nhiên, từ khi được lựa chọn để thành lập phường, Phú Xuân đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội theo hướng đô thị.

PHÚ XUÂN Tạo đà từ xã lên phường



Hạ tầng được đầu tư đồng bộ.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Thái cho biết: Một trong những điểm mạnh của Phú Xuân chính là sự đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân chung tay đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, ngay sau khi Ban Thường vụ Thành ủy Thái Bình ban hành Nghị quyết số 12 về xây dựng Phú Xuân trở thành phường, chúng tôi xác định đây là cơ hội thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo quê

hương. Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng và ban hành nghị quyết, kế hoạch thực hiện với quyết tâm cao, đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm cùng vào cuộc. Hàng năm, tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành và UBND thành phố, xã huy động các nguồn lực đầu tư, ưu tiên hoàn thiện công tác quy hoạch, đầu tư nâng cấp đường giao thông trong khu dân cư và các công trình hạ tầng thiết yếu như hệ thống điện chiếu sáng, điện sinh

hoạt, trường học, trạm y tế, hệ thống cấp, thoát nước... Tổng giá trị đầu tư xây dựng trên 50 tỷ đồng; trong đó, đầu tư xây dựng đường giao thông trục xã gần 5km, đặc biệt người dân đã tình nguyện hiến đất, đóng góp hàng nghìn ngày công bê tông hóa 5km đường trục thôn xóm. Đầu tư xây dựng trường THCS với 18 phòng học, cải tạo nâng cấp trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, cải tạo nâng cấp trường mầm non khu A... Bên cạnh đó, hệ thống đường ống cấp nước được nối dài về các khu dân cư được thi công xây dựng đã tăng tỷ lệ dân số được dùng nước sạch đạt 100%.

Cùng với đầu tư nâng cấp các công trình hạ tầng, Phú Xuân chú trọng phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng phát triển

đa dạng các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, giảm tỷ trọng nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân. Trong phát triển công nghiệp, xã tiếp tục phát huy thế mạnh khi các khu, cụm công nghiệp nằm liền kề, tạo việc làm ổn định cho trên 2.000 lao động; tập trung phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp như cơ khí, mộc, xây dựng, tạo việc làm cho trên 1.000 lao động. Đối với sản xuất nông nghiệp, khai thác lợi thế cận đô thị, xã khuyến khích nhân dân phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, đưa các cây, con có năng suất chất lượng cao vào nuôi, trồng... Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố mở các lớp đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân như: trồng rau sạch, chăn nuôi sạch. Nhờ đó, giá trị thu nhập của các ngành sản xuất tăng lên rõ rệt, tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2018 đạt trên 11%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp, xây

dựng chiếm 52,5%, thương mại, dịch vụ 38,2%, nông nghiệp, thủy sản chiếm 9,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 35 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,5%. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội cũng đạt nhiều kết quả. Hiện nay, cả 3 trường mầm non, tiểu học, THCS đều đạt chuẩn quốc gia; 100% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, 73,3% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ dân phố văn hóa đạt 40%... Đó là tiền đề quan trọng để Phú Xuân phấn đấu trở thành phường trong thời gian sớm nhất.

Mặc dù còn không ít khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền và người dân Phú Xuân quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển, từng bước vững vàng thay đổi diện mạo của xã, phấn đấu trở thành một trong những phường phát triển nhanh và bền vững của thành phố trong tương lai không xa.

ĐỨC DỪNG

Cần sớm xử lý khẩn cấp đê cửa sông Hữu Hóa

Đoạn đê cửa sông Hữu Hóa từ K2+900 đến K7+000 là một trong những trọng điểm xung yếu trong công tác phòng, chống thiên tai của huyện Thái Thụy. Mặc dù đoạn đê này đã được lập dự án xử lý khẩn cấp tự nhiên đến nay vẫn chưa được khởi công do chưa bố trí được nguồn vốn.

Đoạn đê cửa sông Hữu Hóa từ K2+900 đến K7+000 đi qua địa phận 3 xã: Hồng Quỳnh, Thụy Hồng, Thụy Dũng là đoạn đê quan trọng kết hợp với giao thông phục vụ sản

xuất, giao thương của các xã khu vực phía Bắc huyện, cụm công nghiệp Thụy Tân và kết nối với đường bộ ven biển. Đoạn đê này có mặt đê nhỏ từ 4,2 - 4,5m và xuất hiện rất nhiều ổ voi, ổ gà gây khó khăn cho việc đi lại kiểm tra, ứng cứu đê khi có sự cố xảy ra. Đặc biệt, trên đoạn đê hiện có nhiều vị trí bị sạt lở, cao trình đê thấp, nhỏ do nhiều năm chưa được tu bổ, trung bình cao từ 3,3 - 3,6m, thấp hơn so với tiêu chuẩn thiết kế từ 0,4 - 0,7m.

Để bảo đảm an toàn cho đoạn đê và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại phục vụ sản xuất, giao thương của người dân từ năm 2016 đến năm 2017, UBND huyện Thái Thụy đã có các tờ trình gửi các sở, ngành đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư và xử lý khẩn cấp đoạn đê cửa sông Hữu Hóa từ K2+900 đến K7+000. Năm 2017, huyện Thái Thụy đã lập dự án xử lý khẩn cấp đê cửa sông Hữu Hóa đoạn từ K2+900 đến K7+000 với tổng vốn đầu tư gần 15 tỷ đồng bằng nguồn ngân

sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thể khởi công do chưa bố trí được nguồn vốn. Theo ông Bùi Thế Dân, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Thái Thụy: Hiện nay, toàn bộ công tác trích lục bản đồ giải phóng mặt bằng, kiểm đếm đất đai tài sản và lên phương án bồi thường hỗ trợ các gia đình thuộc diện phải đền bù để xây dựng công trình đã cơ bản thực hiện xong. Ngày 12/3/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 363 về việc bố trí cho dự án 2 tỷ đồng. Công tác lựa chọn nhà thầu, tiến hành ký kết hợp đồng và khởi công gói thầu xây lắp sẽ tiến hành sau khi UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Mặc dù vẫn chưa được khởi công nhưng để bảo đảm an toàn cho đoạn đê cửa sông Hữu Hóa từ K2+900 đến K7+000 trong mùa mưa bão năm nay, huyện Thái Thụy đã chủ động đưa ra phương án hộ đê, xử lý tại các vị trí xung yếu khi có thiên tai xảy ra. Theo ông Bùi Huy Tập, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Hiện tại, trên đoạn đê này có những vị trí xung yếu như từ K4+530 đến K4+730 địa phận xã Thụy Hồng và từ K4+730 đến K5+000 địa phận xã Thụy Dũng có cao trình thấp từ 3,2 - 3,5m, mặt đê nhỏ 3,2m. Riêng tại vị trí K4+730 đến K5+000 có bãi đê phía sông hẹp, không có cây chắn sóng, bãi lở đúng, đê ở đoạn sông cong, đồng chủ lưu đi sát bãi đê. Trường hợp xảy ra bão lớn

trùng với triều cường nước biển dâng thì nguy cơ tràn đê, sạt lở gây vỡ đê tại các vị trí xung yếu trên là rất

cao. Để bảo đảm an toàn nhân lực, vật tư, phương

tiện sẵn sàng xử lý theo phương án đã lập khi có tình huống xảy ra.

TRẦN TUẤN



Mặt đê cửa sông Hữu Hóa đoạn từ K2+900 đến K7+000 nhỏ và có rất nhiều ổ voi, ổ gà.